

Số: **67** /KH-UBND

Đắk Nông, ngày **07** tháng 3 năm 2014

KẾ HOẠCH

**Về việc triển khai Chương trình số 27-CTr/TU ngày 05/9/2013 của Tỉnh ủy
và tiếp tục triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
về hội nhập quốc tế**

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Công văn số 3237/VPCP-HTQT ngày 24/4/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể được giao trong Chỉ thị; triển khai thực hiện Chương trình số 27-CTr/TU ngày 05/9/2013 của Tỉnh ủy Đắk Nông, về việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình số 27-CTr/TU ngày 05/9/2013 của Tỉnh ủy Đắk Nông cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh về hoạt động đối ngoại, củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục củng cố và phát triển các quan hệ sẵn có với tỉnh Mondulkiri có lựa chọn, theo hướng đi vào chiều sâu, phù hợp, ổn định, bền vững, hiệu quả, tạo sự tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi. Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quảng bá hình ảnh tỉnh Đắk Nông, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, của tỉnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

2. Yêu cầu:

Xác định nhiệm vụ tăng cường hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng, trong đó nhiệm vụ hội nhập quốc tế là trọng tâm.

I. VỀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN QUÁN TRIỆT VỀ QUAN ĐIỂM ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Các sở, ban ngành và các địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng, thống nhất nhận thức trong cơ quan, đơn vị, địa phương về đường lối đối

ngoại, về các cơ hội cũng như thách thức đặt ra trong tiến trình hội nhập trong giai đoạn mới.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động, tham khảo ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền quán triệt về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay, quán triệt đầy đủ về nhiệm vụ và giải pháp hội nhập quốc tế đã được nêu trong Chương trình số 27-CTr/TU ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA MỘT SỐ SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, thành lập các tiểu ban hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực: Chính trị và quốc phòng, an ninh; kinh tế; giáo dục và đào tạo; khoa học công nghệ, văn hóa xã hội; công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, Hội Doanh nghiệp tỉnh và các Sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về chính sách hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng hợp tác trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút vốn và kêu gọi đầu tư của các tổ chức, các nước trên thế giới có đặc điểm kinh tế tương đồng phù hợp với tỉnh Đắk Nông, tổng hợp tình hình và đề xuất ý kiến về hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV); Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai “Xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển” theo mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

Xây dựng dự thảo và trình UBND tỉnh về chiến lược chính sách kêu gọi và thu hút vốn đầu tư trên nhiều lĩnh vực và đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư từ nay đến năm 2015 và giai đoạn 2015-2020.

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cấp Cửa khẩu quốc tế “Bu Prăng – Đắk Đam”, tạo thuận lợi cho việc giao lưu của các nước ASEAN với các vùng miền trong khu vực. Tăng khối lượng hàng hóa xuất khẩu, mở rộng thị trường hàng hóa, dịch vụ sang tỉnh Mondulhiri và các tỉnh khác của vương quốc Campuchia. Đẩy mạnh hoạt động khai thác các dịch vụ vận tải, quá cảnh hàng hóa...giảm thiểu các chi phí về giao thông, tạo thuận lợi cho việc lưu chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu.

Phối hợp với Sở Nội vụ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Công tác quy hoạch, thu hút, xúc tiến đầu tư nước ngoài; Nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm, doanh nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ, tạo điều kiện để xây dựng và quảng bá một số thương hiệu sản

phẩm là thế mạnh đặc thù của tỉnh trong xuất khẩu như cà phê, tiêu...; Hướng dẫn các nhà đầu tư Việt Nam sang đầu tư trồng cây cao su, đầu tư các công trình thủy điện...

3. Sở Công thương phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện hội nhập quốc tế và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực Công thương, tham mưu cho UBND tỉnh các chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, xây dựng chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế của ngành từ nay đến 2015, tầm nhìn đến 2020.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ tiến trình hội nhập, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng triển khai công tác hội nhập quốc tế về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

5. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, tiếp tục mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng với tỉnh bạn phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Tăng cường củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa các cấp chính quyền, địa phương dọc tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia; Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cấp tỉnh, huyện, xã, thôn, buôn, đồn biên phòng với tỉnh bạn nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác phù hợp, hiệu quả, hạn chế các vụ việc phức tạp dọc biên giới. Thúc đẩy hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới giữa hai tỉnh Đắk Nông và Mondulakiri.

6. Công an tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường bảo đảm an ninh của tỉnh, phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng nhiệm vụ cụ thể trong công tác đối ngoại an ninh và hội nhập quốc tế của ngành.

Nắm vững âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, sắc tộc chống phá cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại mọi thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ.

Triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận về phòng chống tội phạm giữa công an hai tỉnh Đắk Nông và Mondulakiri.

7. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông đến năm 2020. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý để thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ phát triển. Chủ động và tích cực nghiên cứu triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về tiêu chuẩn, chất lượng và đo lường phù hợp với thông số kỹ thuật quốc tế.

Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất Tỉnh ủy và UBND tỉnh về quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học, công nghệ phù hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương thời kỳ hội nhập.

Kiên toàn nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ theo hướng tinh gọn, tập trung vào việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề... để nâng cao chất lượng giáo dục, đội ngũ cán bộ giáo viên đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế của tỉnh. Đặc biệt chú trọng công tác nâng cao chuyên môn ngoại ngữ cho giáo viên, chất lượng đào tạo ngoại ngữ trong các trường học và cơ sở đào tạo ngoại ngữ thuộc Sở quản lý, tranh thủ các nguồn lực cử cán bộ, giáo viên tham gia các chương trình đào tạo ở nước ngoài, chủ động và tích cực tham gia các cuộc hội thảo quốc tế về khoa học giáo dục và quản lý giáo dục.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng về hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch; Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn hóa, nghệ thuật để kịp thời xử lý các án phẩm không lành mạnh, hoạt động phi văn hóa ảnh hưởng đến đời sống văn hóa truyền thống của nhân dân. Chủ động tích cực giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động triển lãm nghệ thuật, sáng tác, biểu diễn văn hóa văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao.

Mở rộng giao lưu văn hóa, tiếp thu các giá trị văn hóa tiên bộ của các nước để bổ sung và làm giàu nền văn hóa dân tộc. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đăng cai tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao quốc tế tại tỉnh; Tham gia các hoạt động giao lưu ở các nước; Đồng thời chủ động mở rộng hợp tác với các thành phố, địa phương trên thế giới. Có kế hoạch định kỳ giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với tỉnh bạn Mondulkiri, chỉ đạo các Phòng Văn hóa huyện chủ động tham mưu cho Huyện ủy và UBND các huyện tổ chức giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao ở các huyện biên giới.

Tiến hành khảo sát và tham mưu việc xây dựng các tuyến du lịch có nhiều tiềm năng như: Tuyến du lịch chuyên đề “Con đường xanh Tây Nguyên”, “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại và trở về chiến trường xưa”, “Khu du lịch sinh thái văn hóa cụm thác Đrây Sáp - Gia Long - Trinh Nữ”; Gắn du lịch Đắk Nông với du lịch các tỉnh Tây Nguyên, đồng bằng Nam bộ và Duyên hải Miền Trung. Liên kết với các địa phương lân cận để hình thành tour du lịch thuộc tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

10. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tiếp tục tham gia công tác hội nhập quốc tế, nghiên cứu, đề xuất biện pháp cần thiết để đảm bảo lợi ích trong lĩnh vực thông tin, truyền thông. Tiếp tục

triển khai có hiệu quả “Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2025”. Đặc biệt chú trọng nâng cao công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

Chú trọng công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, danh lam thắng cảnh trong tỉnh với những thông điệp về vùng đất, con người và dân tộc bản địa tỉnh Đắk Nông có bề dày văn hóa, lịch sử hào hùng, về những nét văn hóa độc đáo của địa phương. Tham mưu Tỉnh ủy và UBND tỉnh lãnh đạo và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại đồng thời đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại.

Phối hợp với cơ quan an ninh quản lý tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, ngăn chặn các ấn phẩm độc hại, đề xuất các giải pháp quản lý thông tin trên internet hoạt động đúng pháp luật, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

11. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc tại tỉnh như: Xóa đói giảm nghèo; tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, chăm sóc trẻ em. Đề xuất UBND tỉnh chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quan tâm chăm sóc gia đình liệt sỹ, thương binh, các đối tượng chính sách, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác lao động, thương binh và xã hội, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc trong thực hiện chính sách lao động, thương binh xã hội của các thế lực thù địch.

Tăng cường công tác đào tạo và dạy nghề cho người lao động, chủ động phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế giới thiệu và tổ chức xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh.

12. Sở Y tế tranh thủ các nguồn lực để đào tạo cán bộ ở nước ngoài, đào tạo cán bộ tiếp thu kỹ thuật y học hiện đại nhằm khai thác có hiệu quả trang thiết bị y tế hiện có và thường xuyên cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới trang thiết bị y tế, phục vụ khám và điều trị sức khỏe cho nhân dân. Hàng năm đề xuất kế hoạch khám và điều trị bệnh cho cán bộ và nhân dân tỉnh bạn Mondulkiri.

13. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, nỗ lực bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm an ninh nguồn nước. Phối hợp với các ngành quản lý và phát triển tài nguyên rừng, tham mưu cho UBND tỉnh nội dung hội nhập quốc tế liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường và triển khai thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về “Đảm bảo bền vững môi trường”. Chủ động nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý tài nguyên môi trường. Tranh thủ các nguồn lực để cử cán bộ đi nước ngoài học tập, tham quan, học hỏi kinh nghiệm quản lý tài nguyên môi trường.

14. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan rà soát, kiến nghị, điều chỉnh, sửa đổi các quy định không phù hợp trong các văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị ban hành các quy định mới đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

15. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW, Chỉ thị số 01/CT-TTg, Chương trình số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy và kế hoạch này tiếp tục triển khai nhiệm vụ cụ thể về công tác hội nhập quốc tế theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch này.

Định kỳ hàng quý, sáu tháng, chín tháng và hàng năm, các ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Hàng năm các ngành, địa phương chủ động xây dựng chương trình công tác đối ngoại, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, kinh phí và các điều kiện triển khai chương trình công tác đối ngoại trình UBND tỉnh phê duyệt và thống nhất thực hiện.

3. Giao Sở Ngoại vụ thường xuyên và định kỳ đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này, chủ động phối hợp với các ngành liên quan, tổng hợp và tham mưu cho UBND tỉnh việc thực hiện chương trình công tác đối ngoại cũng như việc thực hiện Kế hoạch này để UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

Nhận được Kế hoạch này yêu cầu các ngành và các địa phương nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Nơi nhận:

- Bộ Ngoại giao (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- CVP, PCVP: Nguyễn Viết Thuật;
- Các Sở, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện; thị xã;
- Lưu VT, NC. 47

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Ngọc Lệ